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ผู้มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒. นายชัยพล สุขเอ่ียม    ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
       กรรมการ 
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       กรรมการ 
๔. นางบุญตา เขียนทองกุล   นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ 

       แทนอธิบดีกรมศิลปากร 
       กรรมการ 
 ๕. นายสด แดงเอียด    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖. ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สวุรรณ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๗. นางประกอบ ลาภเกษร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘. นางประพิน อันวาเบค     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ดร.ก าพล วันทา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นายศิลปชัย หอมทรัพย์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

       กรรมการ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร 

       กรรมการ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

       กรรมการ 



๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
      กรรมการ 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กิตติ อัตถาผล  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 
      กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์สมภพ เขียวมณี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

       กรรมการ 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ สุดประเสริฐ อาจารย์ประจ า คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 

       กรรมการ 
๒๑. นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยา   ข้าราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

       กรรมการ 
๒๒. นายปิยะพงษ์ กรเกษม   บุคลากรทางการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ 
      กรรมการ 

 ๒๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อ านวย นวลอนงค์  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
เลขานุการ 

 ๒๔. นายวันเฉลิม สว่างไสว    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
 ๑. นายขจร จิตสุขุมมงคล    อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       กรรมการ 
 ๓. ดร.จักรพรรดิ วะทา     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. นางจินตนา มีแสงพราว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. เรืออากาศโทสมพร ปานด า   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๓. รองศาสตราจารย์จินตนา สายทองค า  คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
 ๔. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม   คณบดีคณะศิลปศึกษา 

๕. นายศุภชัย ระเห็จหาญ    ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
๖. นางขวัญใจ พิมพิมล    ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
๗. นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
๘. นางกษมา ประสงค์เจริญ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
๙. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
๑๐. นายศิวพงศ ์กั้งสกุล    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 



๑๑. นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกษร เอมโอด  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
๑๓. นางวาสนา บุญญาพิทักษ ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
๑๔. นางสาวศุภราศี พันธุ์ผล   นิติกรช านาญการ 
๑๕. นางสาวจิดาภา เหมือนชูกิ่งก้าน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์        
เป็นประธานในการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบัน แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งคณะและให้นโยบายว่า
ให้น าวิทยาลัยเพาะช่าง อดีตเป็นโรงเรียนเพาะช่างที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งขึ้น
เพ่ือที่จะพัฒนาช่างสิบหมู่ โดยโรงเรียนเพาะช่างท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในเวลาต่อมาถูกโอนเข้าไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างไม่สบายใจเพราะว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นั้นให้
ความส าคัญกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จึงอยากจะแยกตัวออกมา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นควรว่าจะต้องแยกออกมาตั้งเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ โดยกรรมการชุดนี้เดิม
มีผมเป็นประธาน ซึ่งในวันนี้จะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็น
ประธานโดยต าแหน่ง ฝ่ายเลขานุการ คือ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งดูแลเรื่องสภานโยบาย และได้สรุปหลักการ คือ ขอพระราชทานมงคลนามจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสนอชื่อขึ้นไปอาจจะเป็น “วชิราลงกรณ์มหาศิลปาลัย” คือไม่ได้เรียก
มหาวิทยาลัย เนื่องจากถ้าเรียกมหาวิทยาลัยจะต้องเน้นงานวิจัย หรือชื่ออ่ืนตามที่จะทรงมีพระมหากรุณา และ
การเรียนการสอนในมหาศิลปาลัยแห่งนี้จะเน้น คือ ๑. เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ๒. เน้นวัฒนธรรมไทยทั้งหมด โดยมีโรงเรียนเพาะช่าง
เป็นหนึ่งศิลปาลัย ซึ่งจะไม่เรียกชื่อคณะและวิทยาลัย โรงเรียนเพาะช่างจะด าเนินการเรื่องช่างทั้งหมด รวมถึง
การออกแบบและอาจจะโอนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ซึ่งวันนี้เปลี่ยนเป็นสถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทย กับศูนย์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้ามารวมไว้ที่แห่งนี้ด้วย วัตถุประสงค์หลัก คือ สร้างนวัตกรรมไม่เน้นงานวิจัยโดยใช้
วัฒนธรรมไทยเป็นหลักเป็นฐานทั้งหมด มีตั้งแต่เรื่องศิลปหัตถกรรม สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ วิถีไทยไม่ว่าจะ
เป็นอาหารไทย ฯลฯ รวมถึงการต้อนรับขับสู้แบบไทย โดยหลักสูตรจะเน้นการเรียนการสอนที่ไปร่วมกับ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น และลงมือปฏิบัติจริงไม่เน้นการวิจัย ไม่เน้นการเรียนการสอนในห้องเรียน 
เด็กที่จะเข้ามาเรียนจะรับโดยวิธีพิเศษไม่มีระบบผ่านของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ



นวัตกรรม ที่เรียกว่า T-Cast และต าแหน่งวิชาการจะแยกเป็น ๒ แบบ คือ แบบแรกจะเหมือนกับที่ใช้อยู่ใน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมี ๖ ด้าน จะเป็นด้านทั่วไปและเฉพาะด้าน        
๕ ด้าน และแบบที่สองจะเป็นแบบพิเศษ เรียกว่า ผู้ช่วยศิลปาจารย์ รองศิลปาจารย์ และศิลปาจารย์ เหล่านี้จะ
ไม่เน้นงานวิจัยแต่จะเน้นนวัตกรรม เน้นงานชุมชน สาธารณะมาเป็นต ารา หนังสือ และจะให้ปริญญาวิชาชีพซึ่ง
ไม่ใช่ปริญญาวิชาการแบบเดิม อันนี้คือหลักการคราวๆ โดยส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ยกร่างขึ้นมาแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับที่สถาบันฯ ท าอยู่ และสถาบันฯ 
อยู่ในกระทรวงวัฒนธรรม จึงจ าเป็นต้องแจ้งให้อธิการบดี ผู้บริหารของสถาบันฯ ได้รับทราบ เพราะสุดท้าย  
การเกิดขึ้นของมหาศิลปาลัยแห่งนี้อาจจะเป็นคู่แข่งกับสถาบันฯ หรือจะเป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ ตรงนี้ขึ้นอยู่
กับสถาบันฯ วางนโยบายหรือวิธีการที่จะเข้าไปติดต่ออย่างไร 
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบัน แจ้งว่า สถาบันฯ ได้รับ
ความกรุณาจากคณะกรรมการปรับปรุงสถาบันฯ (วังหน้า) โดยมีนายสด แดงเอียด กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ส าหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถาบันฯ วังหน้า ให้กลมกลืนไปกับโรงละคร
แห่งชาติและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งวันนี้แบบแปลน นายสด แดงเอียด และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดแล้ว จะท าให้สถาบันฯ วังหน้า เป็นเพชรยอดมงกุฎ และมีการพูดคุยกันในสภาสถาบันฯ ว่าวังหน้า 
จะไม่มีส านักงาน โดยให้ย้ายไปตั้งอยู่ที่ศาลายา ส าหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
ต้องท าการสอนที่ศาลายา ส าหรับวังหน้าให้สอนได้เฉพาะภาคปฏิบัติ เช่น นาฏศิลป์ ดนตรีไทย วาดภาพที่จะต้อง
ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือต้อนรับการเปิดประเทศซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก เมื่อนักท่องเที่ยว
มาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจะได้เข้ามาในบริเวณสถาบันฯ วังหน้า อธิการบดีต้องเตรียมการเรื่องที่จ าหน่าย
ของที่ระลึกและงานฝีมือของครู อาจารย์ และนักศึกษา เพ่ือกระจายรายได้และหารายได้ส่วนหนึ่งเข้าสถาบันฯ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันฯ ก้าวหน้ากว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรเพราะมหาวิทยาลัยศิลปากร มีวังท่าพระ ซึ่งเหมือน
เพชรที่อยู่บนหัวแหวนแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยทุกวันนี้ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ในส่วนนี้จึงขอเสนอ
อธิการบดี ทีมบริหาร คณบดี และผู้อ านวยการวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑. วิทยาลัยนาฏศิลปทั้งหมด ควรจะขึ้นมาจัดการแสดงเดือนละ ๑ ครั้ง ๑ วิทยาลัย โดยเช่า
โรงละครแห่งชาติเป็นที่จัดแสดง ซึ่งเป็นการแสดงฝีมือของคณาจารย์และนักเรียน รวมถึงเป็นการหารายได้
ให้กับคณะ วิทยาลัยหรือสถาบันฯ ในส่วนของรายได้ให้อธิการบดีไปด าเนินการแบ่งสัดส่วน ส าหรับอาจารย์ 
นักเรียนได้เท่าไร วิทยาลัยได้เท่าไร และสถาบันฯได้เท่าไร ซึ่งทุกเดือนควรจะมีการแสดงหากเป็นการแสดงที่  
ไม่ใหญ่ใช้หอศิลป์ วังหน้า ถ้าเป็นการแสดงขนาดใหญ่ต้องใช้โรงละครแห่งชาติ 
  ๒. วิทยาลัยทั้งหมดพูดคุยกับอธิการบดี เรื่องการแสดงจะน าการแสดงอะไรมาแสดงโชว์     
ซึ่งหอศิลป์ วังหน้า จะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น งานหัตถกรรม งานเครื่องทอง งานจิตรกรรม และงาน
ประติมากรรม โดยจะได้เป็นที่แสดงงานของครู อาจารย์ซึ่งเป็นผลงานด้วย และควรติดต่อกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยให้ถือว่าเวทีแห่งนี้ที่อยู่วังหน้าเป็นเวทีระดับชาติที่นอกจากครู 
อาจารย์ของสถาบันฯ บุคคลภายนอกสามารถน าผลงานมาแสดงได้ เพราะว่าบุคคลที่มาพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสามารถเข้ามาและได้ประโยชน์จากงานศิลปะ งานหัตถกรรม งานช่างของสถาบันฯ 



  ๓. ของที่ระลึกในพิพิธภัณฑ์ระดับโลก เช่น ลูฟร์ บริติชมิวเซียม มิวเซียมอเมริกา ค่าเข้าชมไม่
สามารถเลี้ยงพิพิธภัณฑ์ได้ แต่สิ่งที่ท าก าไรคือการขายของที่ระลึก ซึ่งแต่ละวิทยาลัยต้องไปคิดรสนิยมของชาติ
ที่มาท่องเที่ยว มิใช่ท าอะไรตามแบบของตนเองซึ่งบุคคลที่มาเที่ยวจะไม่ซื้อ ยกตัวอย่างเช่น ผ้าไทย คนไทยยังไม่ใช้
เพราะลายผ้าและการดูแลรักษายากมาก ฉะนั้นต้องส ารวจรสนิยมของชาติต่างๆ ที่มีก าลังซื้อ อย่าผลิตสิ่งที่  เรา
ผลิตได้แต่ไม่มีใครซื้อ 
  ๔. ตลาดนัดงานช่างศิลปะและหัตถกรรม ใช้วังหน้าในการจัดทุกสัปดาห์ได้หรือไม่และเก็บค่า
เช่าส าหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาขายของ หากเป็นบุคลากรของสถาบันฯ จะไม่เสียค่าใช้จ่าย หากจัดได้ทุก
อาทิตย์และมีความสม่ าเสมอจะเหมือนกับที่ไปปารีสและขึ้นไปที่ซาเครเกอร์ถึงจะซื้อรูปภาพได้ หรือที่ลอนดอน
จะต้องไปที่พอร์โทเบลโลซึ่งศิลปินทั้งหลายจะอยู่ที่นั้น โดยตลาดงานศิลปะยังไม่มีบางส่วนถูกแขวนอยู่ที่ตลาด
นัดจตุจักร ซึ่งไม่เหมือนกับเดินมาซื้อที่วังหน้าและมีวัดพระแก้ววังหน้าเป็นมงคลสถาน โดยนักท่องเที่ยว
สามารถถ่ายรูปได้หรือถ่ายรูปคนก าลังเดินซื้อภาพวาดและติดวัดพระแก้ววังหน้า 
  ที่ประชุมสภาสถาบันฯ วันนี้มีวาระเรื่องค่าเช่าที่ดินซึ่งเป็นรายจ่าย ในส่วนของรายได้สามารถ
หาได้เพียงแต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่องการหารายได้ แต่เน้นเรื่องการสร้างนักเรียน ในปัจจุบันนี้ต้องให้ความส าคัญกับ
รายได้เท่ากับการสอนนักเรียน ถ้าสถาบันฯ สามารถใช้โอกาสนี้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการใช้วังหน้าให้เป็น
เพชรยอดมงกุฎ ทั้งหมดนี้จะท าไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากอธิการบดีและทีมบริหาร รวมถึงคณบดี 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย และจะเป็นการเข้าสู่ยุคใหม่ที่ไม่ใช่สอนอย่างเดียวและอยู่ในจังหวัด แต่ต้องเปิดตัวสู่โลก
ภายนอก 
  นายสด แดงเอียด กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า การปรับปรุงพัฒนาและ
อนุรักษ์วังหน้า ควรจัดท าเป็นแผนแม่บทขึ้นมา มิเช่นนั้นจะไม่มีรายละเอียดในการของบประมาณ ซึ่งถ้าขอ
งบประมาณปีนี้จะได้ของปี ๒๕๖๗ ฉะนั้นอธิการบดีจะต้องตั้งคณะกรรมการเร่งด่วนขึ้นมา ๒ คณะ ส าหรับ
คณะแรกจะจัดการเรื่องร้อยเรียงองค์วิชาของสถาบันและทุกหน่วยงานในสังกัด ในอาคารหลัก ๒ อาคาร คือ 
อาคารโรงเรียนนาฏดุริยางคศิลป์เดิม อาคารนี้จะจัดแสดงเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับประวัติของวังหน้าและสถาบันฯ 
เท่าที่จะสามารถหาข้อมูลและจัดแสดงให้เป็นรูปธรรมได้ ในส่วนที่จัดแสดงไม่ได้ก็ด าเนินการจัดเก็บไว้ในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับอาคารโรงเรียนช่างศิลปเดิมจะมีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน แต่จะใช้เพียงบางห้อง
หรือบางชั้น และจะใช้เป็นที่เก็บงานฝีมือทางศิลปะ ทางนาฏดุริยางคศิลป์ ทางคีตศิลป์ ที่จะเป็นของที่ระลึก 
  ควรหาผู้มีความรู้ความสามารถที่จะค านวณและถอดแบบแผนแม่บทที่มีอยู่ไปสู่รายละเอียด 
จะได้รู้ว่าอาคารต่างๆ ใช้งบประมาณบูรณะซ่อมแซมและปรับปรุงเท่าไร แบ่งออกเป็นก่ีปี หากไม่รู้ยอดเงินจะใส่
ลงในแผนแม่บทไม่ได้ ซึ่งอาจจะต้องจ้างสถาปนิก วิศวกร หรือคณะศิลปวิจิตร ไปด าเนินการค านวณแต่ละ
อาคารใช้เงินเท่าไรและใช้ระยะเวลาเท่าไร ซึ่งจะสอดรับกับคณะที่อธิการบดีตั้งให้ดูเรื่องการจัดแสดง ก็จะ
สามารถรู้ยอดเงินในการบูรณะซ่อมแซมและการจัดแสดง 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดี ชี้แจงว่า ติดต่อไปยังส านักสถาปัตยกรรม ที่ด าเนินการ
เรื่องการจัดท าแบบ ๓ มิติ โดยคุณอลงกรณ์ กาญจนะคูหะ แจ้งว่าให้เสนอไปที่คณะกรรมการโบราณสถาน  
ของกรมศิลปากร ซึ่งสถาบันฯ ก าลังด าเนินการ 



         นายสด แดงเอียด กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งว่า อธิการบดี ขอความเห็นชอบ  
ในแผนแม่บท ไม่ต้องขออนุญาตเพราะไม่ได้ก่อสร้าง เพราะอาคารเหล่านี้ไม่ใช่โบราณสถาน และสิ่งที่ปรับปรุง  
ก็ไม่ได้ท าอะไรเสียหาย อธิการบดีสามารถด าเนินการโดยท าหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากรว่าจะด าเนินการ
อนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนา และใช้ประโยชน์วังหน้า ตามรูปแบบที่ก าหนด 
   มติสภาสถาบัน รับทราบ 
 

๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ แจ้งที่ประชุมว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ได้รับ

พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
รางวัลประเภท “ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู” จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๔ 

มติสภาสถาบัน รับทราบ 
 

๑.๒.๑ กิจกรรมส าคัญ ประจ าเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๕ 
  ข้อเท็จจริง 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีงานกิจกรรมส าคัญในเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีงานกิจกรรม   
ที่ส าคัญประจ าเดอืนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๓๑ กิจกรรม ดังนี้ 
  - กิจกรรมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี และพระบรม 
วงศานุวงศ ์        จ านวน    ๓  กิจกรรม 
  - กิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ  จ านวน    ๖  กิจกรรม 
  - กิจกรรมการจัดอบรม การจัดโครงการ และการสัมมนา จ านวน    ๕  กิจกรรม 
  - กิจกรรมการประกวดและการได้รับรางวัล   จ านวน  ๑๔  กิจกรรม 
  - กิจกรรมอื่นๆ      จ านวน    ๓  กิจกรรม 
  กิจกรรมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี และพระบรมวงศานุวงศ์ 
  ๑. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๗.๐๐ น.
โอกาสนี้นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้เฝ้าฯ รับเสด็จในพิธีดังกล่าว  
  ๒. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมใจ จัดกิจกรรมพิธีท าบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

๓. วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจ าปี ๒๕๖๕ ในวันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้ชักธงชาติ และร้องเพลงชาติ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ  และ
เป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธง
ไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย 



การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 
  ๔. วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เผยแพร่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ในกิจกรรมลานดนตรีในสวน “Music in the Garden Suphanburi” จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๕. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ น าการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ที่สื่อ
ถึงพหุวัฒนธรรม ชุด “สยามภารตะ” เผยแพร่พร้อมให้ความรู้เชิงวิชาการนาฏศิลป์ ในรายการ”คุณพระช่วย” 
  ๖. วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะศิลปวิจิตร เผยแพร่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์    
ในค่าย Art Camp ครั้งที่ ๖ จัดโดยโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
  ๗. วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะศิลปศึกษาร่วมกับคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดการแสดงชุด 
“หัตถศิลป์ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รางวัล "วัฒนคุณาธร" และจัดผู้เชิญโล่รางวัล ในพิธีดังกล่าว โดยมี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี โดยมีอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมพิธี   
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
  ๘. วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
เนื่องในงานประเพณีแข่งโพนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 
  ๙. วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดการแสดงชุดฟ้อนเล็บที่เป็น    อัต
ลักษณ์พ้ืนบ้านล้านนา ร่วมงานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือก เป็นเมืองแห่ง
เทศกาลโลก วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรติล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมการจัดอบรม จัดโครงการ และการสัมมนา 
  ๑๐. วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจ าปี ๒๕๖๕ วิทยาลัย       
ช่างศิลปนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง จัดกิจกรรมงานอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิต
อธิษฐาน ๑ นาที เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้ร่วมตระหนักและเห็นความส าคัญของการ สร้างพลัง
แห่งสันติภาพร่วมกันทั้งประเทศ 
  ๑๑. วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดโครงการการจัดการแสดง
ดนตรีออกสู่สายตาสาธารณชน ภายใต้ชื่อ Midday mini Concert #2 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
  ๑๒. วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการปลูกจิตส านึก         
รักสามัคคี และส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
  ๑๓. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์พัฒนาพ้ืนที่และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ณ หอสมุดกลาง อาคารสารสนเทศ ชั้น ๔ ส านักงาน
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) 
  ๑๔. วันที่ ๓ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ร่วมกับราชมงคลศรีวิชัย 
สงขลา สร้างสรรค์ โครงการ MHESI Street Art@Surattani ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 



กิจกรรมการประกวดและการได้รับรางวัล 
  ๑๕. วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ นางสาวธัญรดา 
ผ่องฉวี อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และ นางสาวสกุลรัตน์ กุลมา นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ ๕ วิทยาลัย
นาฏศิลปอ่างทอง ได้รับรางวัล "เพชรวิเศษ" ปีที่ ๙ ต้นแบบ คนดี กล้าหาญ เสียสละ เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๑๖. วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้รางวัลชมเชยจากการประกวด
สวดมนต์หมู่เสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 
ระดับประเทศ โดยกรมการศาสนา 

๑๗. วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายกานต์นภัส สนิทใจ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ ๓ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ได้รับรางวัลอันดับ ๔ เนื่องในการประกวด โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรี
ไทย จัดโดยบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

๑๘. วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ นายธีรภัทร ดูแก้ว นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในงาน      
วันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่   

๑๙. วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้รับคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรม
จังหวัดลพบุรีและคณะกรรมการจังหวัดลพบุรี ให้ได้รับรางวัล”คนดีศรีลพบุรี”สาขาหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 
๒๕๖๕ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี 

๒๐. วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น Best  
Practice โดยน าเสนอการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประเด็นที่ ๓ 
การป้องกันนักสูบหน้าใหม่  

๒๑. วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวสุเนตรา คงเวชนักเรียนระดับ ปวช.๓ วิทยาลัย    
ช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 
  ๒๒. วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาววิสา บุญเลี้ยง นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร  
๔ ปี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย นางสาวสุทัตตา ฉาโยทัย นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ได้รับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย      
โดยพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ที่เมตตาให้ทุนการศึกษาแก่
นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๓ ทุน 
  ๒๓. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายศรายุทธ อินทร์ประยูร (นามปากกา "อินทร อรพัน") 
ศิษย์เก่าคณะศิลปวิจิตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประเภทเรื่องสั้น 
ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ อาคารรัฐสภา 
  ๒๔. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับ
รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๖๕ สาขาผู้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาต่อเด็ก เยาวชน 
และผู้พิการ จากสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 



  ๒๕. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา ได้รางวัลชนะเลิศ       ถ้วย
รางวัลพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จากการแข่งขันขับร้อง
ประสานเสียงในงาน " ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรัเนดร์" จัดโดย สมาคมเมโลเดียน ณ MCC Hall เดอะมอลล์
ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน 
  ๒๖. วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประเภท University Concert และได้รางวัล University Concert-BEST Choice Piece จากการ
ประกวดวงโยธวาทิตระดับชาติ ครั้งที่ ๓ (THE 3rd NORTH EASTHERN WINDS FESTIVAL 2022) 
  ๒๗. วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยนาฏศิลปได้รับรางวัล  ได้รับรางวัลระดับความสามารถ
เหรียญทอง และ ได้รับรางวัล best marching.performent จากการประกวดดนตรีสากล รายการ The 
North Easthern Winds Festival 2022 ระดับชาติ ประเภท University.concert.Premier Division          ณ 
จังหวัดนครราชสีมา 
  ๒๘. วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายสุริยา อินทจันทะ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง     
ได้รางวัลบุคคลผู้ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เกียรติคุณบุคคลแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๕   
จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม 
  กิจกรรมอ่ืน ๆ 
  ๒๙. วันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย น าตัวแทนนักเรียนร่วม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติจังหวัดสุโขทัย ภายใต้ กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนน าป้องกัน   
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE SUKHOTHAI ประจ าปี ๒๕๖๕   
  ๓๐. วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะ
ศิลปนาฏดุริยางค์ และ เทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ร่วมลงนามร่วมมือด้านบริการวิชาการ หรือ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ชุมชน รวมถึงด้านสาธารณสุข 
  ๓๑. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะ
ศิลปศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรอบรม " ร าวงมาตรฐาน" ให้กับสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี จ านวน ๔๐ ท่าน ณ โรงเเรม
เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพฯ 

ประเด็นที่เสนอสภาสถาบัน  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาสถาบัน รับทราบ 
 

๑.๓ เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๓.๑ ขออนุญาตให้ผู้ท่ีมิได้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม 
  ข้อเท็จจริง 
  ขออนุญาตผู้ที่มิได้เป็นกรรมการสภาสถาบันเข้าร่วมประชุมสภาสถาบัน ดังนี้ 
  ๑. รองศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 



  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ๓. รองศาสตราจารย์จินตนา สายทองค า  คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
  ๔. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม   คณบดีคณะศิลปศึกษา 

๕. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป    ๗ แห่ง 
๖. ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป     ๒ แห่ง 
๑๔. นางสาวศุภราศี พันธุ์ผล   นิติกรช านาญการ 
๑๕. นางสาวจิดาภา เหมือนชูกิ่งก้าน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
  มติสภาสถาบัน อนุญาต 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ 
  ข้อเท็จจริง 
  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นการประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อ ๖ (๒) “เลขานุการสภาสถาบันมีหน้าที่ จัดท ารายงานการประชุมสภาสถาบัน” และข้อ ๑๙ “กรรมการ     
มีสิทธิแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่ได้กล่าวไว้ในการประชุมได้ การจะให้แก้ไขหรือไม่นั้น     
สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด”เลขานุการขอน าเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว 
เพ่ือรับทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้น าส่งรายงานการประชุม ให้กรรมการ
สภาสถาบันพิจารณาล่วงหน้าแล้ว 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
  มติสภาสถาบัน รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้ง ๒ เล่ม โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 

๑. แก้ไขรายงานการประชุม (ลับ) เอกสารหน้า ๒๕ ข้อ ๓. โดยเพ่ิมชื่อ “นายศิลปชัย       
หอมทรัพย์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า” 

๒. แก้ไขรายงานการประชุม (ลับ) เอกสารหน้า ๒๕ ข้อ ๓. บรรทัดที่ ๖ ค าว่า “ครูผู้ช่วย” 
แก้ไขเป็น “ครูชาย” และค าว่า “พูดเกี๊ยว” แก้ไขเป็น “พูดเกี้ยว” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน 
  ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มอบหมายให้เลขานุการสภาสถาบัน ด าเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙/



๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ และได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ
สภาสถาบัน จึงน ารายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากการประชุมสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  นายอ านวย นวลอนงค์ เลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดทีี ่๒๒ 
กันยายน ๒๕๖๕ เลขานุการสภาสถาบันได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ๖ เรื่อง และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๒ เรื่อง 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบการติดตามผลการด าเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
๔.๑ การโอนเงินระหว่างงบรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ข้อเท็จจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขอโอนเงินระหว่าง

งบรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้ 
๑. คณะศิลปศึกษา 
    ขอโอนงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน จ านวน ๔๒๕,๙๙๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อย

เก้าสิบบาทถ้วน) 
๒. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
    ขอโอนงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน จ านวน ๗๖๓,๘๙๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันแปด

ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
๓. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
    ขอโอนงบบุคลากรเป็นงบลงทุน จ านวน ๔๔,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
๔. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
    ขอโอนงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน จ านวน ๑,๒๗๗,๕๗๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่น

เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
๕. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
    ขอโอนงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน จ านวน ๙๓,๓๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 
ทั้งนี้ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้อนุมัติการโอนเงินระหว่างงบรายจ่ายของทั้ง       

๕ หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้สภาสถาบันฯ ทราบ รายละเอียดข้อมูลการโอนเงินระหว่างงบรายจ่าย 
ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบการโอนเงินระหว่างงบรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕      
มติสภาสถาบัน รับทราบการโอนเงินระหว่างงบรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๔.๒ ค่าเช่าที่ดินหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
เรื่องเดิม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีหน่วยงานในสังกัดเช่าที่ดินของวัด จ านวน ๔ แห่ง ซึ่งเดิมมีอัตรา 

ค่าเช่า ดังนี้ 
๑. ส านักงานอธิการบดี เช่าที่ธรณีสงฆ์ของวัดบวรนิเวศวิหาร อัตราค่าเช่า ๘๐๓,๙๑๖ บาท 

(แปดแสนสามพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) 
๒. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เช่าที่ดินวัดสังกา (ร้าง) อัตราค่าเช่า ๑,๓๘๒,๖๗๐ บาท       

(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
๓. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เช่าที่ดินวัดย่างแย้ (ร้าง) อัตราค่าเช่า ๑๑,๐๐๔ บาท      

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่บาทถ้วน) 
๔. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เช่าที่ดินวัดท่าโพธิ์ (ร้าง) อัตราค่าเช่า ๒๒๙,๒๙๘ บาท 

(สองแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) 
ข้อเท็จจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับแจ้งการปรับ

อัตราค่าเช่าที่ดินเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรค่าเช่าที่มีไม่เพียงพอ ดังนี้ 
๑. ส านักงานอธิการบดี เช่าที่ธรณีสงฆ์ของวัดบวรนิเวศวิหาร หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราช

วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ๑๔๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แจ้งมติการต่อสัญญาเช่า
ที่ดินของวัดบวรนิเวศวิหาร ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ มติที่ ๗๕/
๒๕๖๓ ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อสัญญาเช่า ที่ธรณีสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยวัดบวร
นิเวศวิหารได้ให้ความเห็นชอบให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เช่าที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา        ใน
ระยะเวลาการเช่า ๓๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๙๓ กรณีหน่วยงาน
ราชการเป็นผู้เช่าคิดอัตราค่าเช่าอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ต่อปี ของราคาประเมินที่ดิน(ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 
๑๘/๒๕๕๙) ปรับเพิ่มค่าเช่า ๓๕% ทุกระยะ ๕ ปี (ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๔๐) 

๒. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ หนังสือศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ที่ ชม ๐๐๓๕/๑๑๘๔๖   
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งมติการต่อสัญญาเช่าที่ดินวัดสังกา (ร้าง) ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่   
โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พิจารณาอนุมัติตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุม ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มติที่ ๑๔๘/๒๕๖๕ โดยระยะเวลาการเช่า ๑๐ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๕ อัตราค่าเช่าที่ดินช าระค่าเช่าเป็นรายปี ปรับเพ่ิมค่าเช่า ๓๕% ทุกระยะ  
๕ ปี จนครบอายุสัญญาเช่า 

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี หนังสือส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ พศ 
๐๐๐๕/๖๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ แจ้งวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ว่าส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ พิจารณาแล้วอนุมัติตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ มติที่ ๔๐๙/๒๕๖๕ ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดท าสัญญาเช่าที่ดินวัดย่างแย้ (ร้าง) โดยระยะเวลา



การเช่า ๒๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๘๔ อัตราค่าเช่าที่ดินช าระค่าเช่า
เป็นรายปี ปรับเพิ่มค่าเช่า ๓๕% ทุกระยะ ๕ ปี จนครบอายุสัญญาเช่า 

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างรอมติมหาเถรสมาคม 
โดยมีอัตราค่าเช่าของทั้ง ๔ หน่วยงาน ดังนี้  

 

หมายเหตุ : ๑. ค่าเช่าของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๖ จ านวน ๔,๑๗๐,๑๕๕ บาท (สี่ล้าน
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

- ค่าเช่าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  จ านวน ๑,๕๘๕,๙๓๕ บาท 
- ค่าธรรมเนียมการเช่า        จ านวน ๒,๓๗๘,๙๐๓ บาท 
- ค่าจัดท าสัญญาเช่า           จ านวน           ๓๐๐ บาท 
- ค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสัญญาเช่า (ส านักงานที่ดิน) จ านวน 

๒๐๕,๐๑๗ บาท 
     ๒. ค่าเช่าของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ปี ๒๕๖๖ จ านวน ๖๗๙,๓๐๐ บาท (หกแสน

เจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย   
- ค่าเช่าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๒๗๑,๖๐๐ บาท 
- ค่าธรรมเนียมการเช่า                        จ านวน ๔๐๗,๔๐๐ บาท 
- ค่าจัดท าสัญญาเช่า                  จ านวน        ๓๐๐ บาท 

ทั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับค่าเช่าทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
จ านวน ๖,๗๕๐,๔๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น 

๑. ค่าเช่าที่ดินที่ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา งบประมาณปีละ ๔,๘๗๒,๗๐๐ บาท 
๒. ค่าเช่าที่ดินที่ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ งบประมาณปีละ ๑,๓๘๒,๖๐๐ บาท 
๓. ค่าเช่าที่ดินที่ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช งบประมาณปีละ ๔๖๖,๖๘๐ บาท 
๔. ค่าเช่าที่ดินที่ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี งบประมาณปีละ ๒๘,๔๒๐ บาท 
ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบค่าเช่าที่ดินหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
 

ล ำดับ หน่วยงำน ค่ำเช่ำปี 
2563 

ค่ำเช่ำปี 
2564 

ค่ำเช่ำปี 
2565 

ค่ำเช่ำปี 
2566 

1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 803,916 4,507,285 4,872,700 4,872,700 
2 วิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่ 1,382,670 1,382,670 1,585,995 4,170,155 
3 วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี 11,004 11,004 11,004 679,300 
4 วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 229,298 229,298 466,680 466,680 

รวมงบประมำณท้ังสิ้น 2,426,888 6,130,257 6,936,379 10,460,135 



ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบัน แจ้งว่า สถาบันฯ ต้องหา

รายได้เพ่ิม ไม่สามารถอยู่แบบเดิม จะให้มูลนิธิลดค่าเช่าไม่น่าจะท าได้ เช่นเดียวกับส านักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ที่ข้ึนค่าเช่า ตามราคาท่ีดินปัจจุบัน เมื่อในเอกสาร ค่าเช่า ๓๐ ปี ต้องจ่ายค่าเช่าประมาณ ๓๔๖ 
ล้านบาท ซึ่งไม่แพงหากมองไป ๓๐ ปีข้างหน้า แต่สถาบันฯ และวิทยาลัยไปตั้งอยู่ในที่ที่มีโอกาสใช้ประโยชน์  
ในเชิงพาณชิย์ได้ ฉะนั้นจะอยู่แบบเดิมไม่ได้จะต้องคิดหาทางอ่ืน ซึ่งมี ๒ ทางเลือก คือ ๑. เจรจาต่อรองเรื่องค่า
เช่ากับผู้ให้เช่า กรณีนี้คือมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในส่วนของมหาเถรสมาคมเป็นปลายทางซึ่งมี
คณะกรรมการบริหารศาสนสมบัติกลาง ๒. หารายได้โดยวิทยาลัยทั้งหมด เช่น วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
ต้องหารายได้เพ่ิมขึ้นไม่ใช่สอนนักเรียนอย่างเดียวหากจะให้วิทยาลัยตั้งอยู่ตรงนั้น ต้องระดมความคิดว่าจะท า
อย่างไรเพราะวิทยาลัยใกล้ประตูเมืองเชียงใหม่และตั้งอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นที่เชิงพาณิชย์ วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่มีพ้ืนที่ ๑๑ ไร่ กลางเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาล ค่าเช่าเท่านี้หากไม่ใช่ส่วนราชการไม่มีที่ใด     
ให้เช่า ควรจะคิดหารายได้ เช่น การเปิดตลาด สร้างโรงแรมและให้นักเรียนนักศึกษาฝึกแสดงและท าการแสดง
ให้กับผู้เข้าพัก จะสอนร าอย่างเดียวไม่ได้เพราะรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย หรืออาจจะพูดคุยเจรจากับ
ภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุน จึงฝากผู้บริหาร คณบดี และผู้อ านวยการวิทยาลัย ต่อไปหากจะคัดเลือกบุคคล
ใดเข้ามาเป็นผู้บริหารจะสอบถามว่าจะมีแนวทางหารายได้อย่างไร 

๑. กรณีที่นายกสภาสถาบันแจ้งนั้น เป็นการให้ก าลังใจและเพ่ิมศักยภาพของผู้บริหารว่า
จะต้องหารายได้และแนวทางในการหารายได้ หากมองในแง่ของสังคมเรื่อง่คาเช่าที่ค่อนข้างสูง ในฐานะที่เป็น
องค์กรของรัฐเหมือนกันและสถาบันฯเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษา ฉะนั้นจะท าอย่างไรให้ค่าเช่าอยู่ในความ
พอดี ควรตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องค่าเช่าว่าจะด าเนินการอย่างไรให้ราคาค่าเช่านั้นคงที่ 

๒. การบริหารงานเป็นของมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องลักษณะนี้
มีหลายหน่วยงานที่ท าการเช่าที่ และมีการขึ้นค่าเช่าเมื่อ ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นมติของมหาเถรสมาคมด้วย
เช่นกัน โดยมีการพูดคุยกันในคณะกรรมการให้ใช้วิธีเช่าแบบระยะยาว ถ้าเจรจาต่อรองให้ลดค่าเช่าคงไม่
สามารถด าเนินการได้เพราะหากลดค่าเช่าจะต้องลดให้กับทุกแห่ง ซึ่งมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย มหาเถรสมาคมมิใช่เจ้าของที่ดินแต่เป็น
กรรมการบริหารสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงควรใช้วิธีของบประมาณโดยมีหนังสือฉบับดังกล่าวแนบด้วยผ่าน
ทางกระทรวงวัฒนธรรม และสิ่งส าคัญจะต้องหารายได้เพ่ิมโดยใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ของวิทยาลัย 

๓. กรณีเช่นนี้ เม่ือ ๔ - ๕ ปีที่แล้ว เกิดปัญหาเรื่องที่ดินของส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ค้าง
ค่าเช่า กระทรวงวัฒนธรรมจึงด าเนินการของบกลางของรัฐบาลมาช าระหนี้ และต่อมาก็ตั้งงบประมาณจ่ายตาม
สัญญาเช่า ฉะนั้นจะต้องตั้งงบประมาณและน าเรื่องดังกล่าวไปพูดคุยชี้แจงกับส านักงบประมาณ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบัน  แจ้งว่า ควรตั้งเป็น
งบประมาณ โดยน าหนังสือของมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หนังสือของมหาเถรสมาคม 
และหนังสือของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แนบเสนอไปว่าเป็นเงินเท่าไร ในส่วนเรื่องการหารายได้
จะต้องท าและต้องท าให้ถูกกฎเกณฑ์ กฎหมายของบ้านเมือง และดูดีส าหรับวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวจะต้องเสียเงินเข้าไปดูอ่างแก้ว เรือนไทยล้านนา 



  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดี ชี้แจงว่า การตั้งงบประมาณของสถาบันฯ ปี ๒๕๖๔ ได้มา 
๑,๓๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ ได้มา ๑,๐๑๕ ล้านบาท และในปี ๒๕๖๖ ได้มาไม่ถึง ๑ พันล้านบาท โดยท าเสนอ
ของบประมาณเข้าไปที่ส านักงบประมาณแต่ไม่ได้ และได้เข้าไปชี้แจงคณะกรรมาธิการแต่คณะกรรมาธิการท า
อะไรไม่ได้เพราะมีหน้าที่ตัดหรือลดเท่านั้น ฉะนั้นเรื่องการเพ่ิมงบประมาณมีเพดาน ทั้งค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้าง 
เมื่อท าหนังสือท้วงติงไปที่ส านักงบประมาณได้รับค าตอบว่าถูกตัดงบประมาณทั่วประเทศ เช่น อาคารก่อสร้างใหม่ 
ถ้าไม่ใช่งบผูกพันไม่ให้ทั่วประเทศ และมีเกณฑ์ลดรายจ่ายประจ า ๑๐ เปอร์เซ็นต์ งบอุดหนุน ๑๐ เปอร์เซ็นต ์
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบัน  แจ้งว่า มหาวิทยาลัย  
ทุกแห่ง ต้องใช้เงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้ เงินของตนเอง ๗๐ 
เปอร์เซ็นต์ ใช้เงินงบประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้เงินของตนเอง ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ใช้เงิน
งบประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เงินงบประมาณที่ให้ คือ เงินเดือน ตรงนี้จึงจ าเป็นต้องหารายได้ ควรรีบ
ด าเนินการท าให้วัดพระแก้ววังหน้าให้เป็นขุมทรัพย์ ทุกวิทยาลัยไปคิดเรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิด
รายได้ สภาสถาบันฯ มีมติได้หรือไม่ว่าบุคคลใดหรือหน่วยงานใด จะมาขอการแสดงนาฏศิลป์ โขน ดนตรีไทย 
ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยออกเป็นระเบียบให้ชัดเจน ถ้าหากเป็นการขอความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม   
หรือส่วนราชการ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าน้ ามันรถ ค่าโอที โดยไม่คิดค่าแสดง แต่ถ้าเป็นหน่วยงานอ่ืนต้อง
คิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
  ให้นิติการด าเนินการยกร่างระเบียบและให้เป็นระเบียบสภาสถาบันฯ ถ้าจะขอยกเว้นจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน 
  ๔. เรื่องดังกล่าวจะขอน าไปเสนอปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดสรรงบประมาณและ
พิจารณาในส่วนของหนี้ค้างจ่าย หากไม่มีจะต้องขอจากรัฐบาลให้จัดสรรเงินเป็นกรณีพิเศษ อักส่วนหนึ่งคือการ
ตั้งงบประมาณและเข้าไปชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นกับส านักงบประมาณ        

มติสภาสถาบัน รับทราบค่าเช่าที่ดินหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ข้อเท็จจริง 
เนื่องด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ปรับปรุงและออกข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ดังนั้นให้การด าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เป็นไปตามประกาศดังกล่าว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 



ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
มติสภาสถาบัน อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ 
 
๕.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภท

ผู้บริหาร 
ข้อเท็จจริง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองว่างอยู่ จ านวน ๓ 

อัตรา ดังนี้ 
๑. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เลขที่ต าแหน่ง ๘ กองนโยบายและแผน 

ส านักงานอธิการบดี 
๒. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เลขที่ต าแหน่ง ๒๒๙ กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
๓. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา เลขที่ต าแหน่ง ๙๘๕ กองกิจการนักเรียน

นักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้

ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารเพื่อท าหน้าที่ประเมินบุคคล ดังนี้ 
๑. มอบหมายกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
๒. มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย นวลอนงค์ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร เป็น

กรรมการ 
๓. มอบหมายให้นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองค า ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เป็น

เลขานุการ 
มติสภาสถาบัน อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง

ประเภทผู้บริหาร และมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นอนุกรรมการ 

 
๕.๓ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  ข้อเท็จจริง 
ตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีค าสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ ๑๕/๒๕๖๒  

ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 



สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ชุดใหม่ 

การวิเคราะห์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ปัจจุบันสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามค าสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและกลั่นกรองเรื่องก่อนน าเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชุดใหม่ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  โดย
ปฏิบัติการแทนสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และพิจารณากลั่นกรองเรื่องการบริหารงานบุคคลเพ่ือน าเสนอ
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รวมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก่
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
    ๑.๑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ประธานอนุกรรมการ 
    ๑.๒ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองประธานอนุกรรมการ 

ด้านบริหาร 
    ๑.๓ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองประธานอนุกรรมการ 

ด้านวิชาการ 
    ๑.๔ นายจักรพรรดิ  วะทา   อนุกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพทางการศึกษา 
    ๑.๕ นายสุบรรณ  ไชยศิริโชติ   อนุกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล 
    ๑.๖ นายสัจจา  วงศาโรจน์   อนุกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล 
    ๑.๗ นายอาทร  ทองสวัสดิ์   อนุกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
    ๑.๘ นายกมล  สุวุฒโฑ   อนุกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์ 
    ๑.๙ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู  อนุกรรมการ 

และบุคลากรทางการศึกษา 
         ๑.๑๐ ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย อนุกรรมการ 

  และนวัตกรรม 
    ๑.๑๑ คณบดีคณะศิลปศึกษา     อนุกรรมการ 
    ๑.๑๒ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อนุกรรมการ 
    ๑.๑๓ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี อนุกรรมการ 



    ๑.๑๔ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  อนุกรรมการ 
    ๑.๑๕ ผู้อ านวยการกองกลาง   อนุกรรมการ 
    ๑.๑๖ ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล อนุกรรมการและเลขานุการ 
    ๑.๑๗ นางสาวมนัสวันต์  ช้างทองค า   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑.๑๘ นายคมสัน  จุลนวล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. อ านาจหน้าที่ 
ให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
๒.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แทนสภาสถาบันบัณฑิต    

พัฒนศิลป์ ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 
(๑) การพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนด         

เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา 

(๒) การแต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยและการ
แต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 

(๓) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ
และช านาญการพิเศษ 

(๔) การเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ 

(๕) การโอน ย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๖) การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครูที่ว่างอยู่ เป็นครูผู้ช่วย หรือ ต าแหน่งครู

ผู้ช่วยที่ว่างอยู่ เป็นต าแหน่งครู เพ่ือใช้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แล้วแต่กรณี 

(๘) การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครูผู้ช่วย และผู้ที่ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยอยู่ผ่าน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแล้วเป็นต าแหน่งครู  
เพ่ือแต่งตั้งผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งครูในวิทยาลัยนั้น 

(๙) การเปลี่ยนต าแหน่งกรณีรับโอน และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(๑๐) การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๑๑) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้ตามคุณวุฒิที่เพิ่มข้ึน หรือสูงขึน้ 



(๑๒) การสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๑๓) การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่นมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒.๒ พิจารณากลั่นกรองเรื่องการบริหารงานบุคคล เพ่ือน าเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พิจารณา ได้แก่ 

(๑) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
และเชี่ยวชาญพิเศษ 

(๒) การเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ขึ้นแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และ
ประเภทบริหาร 

(๓) การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

(๔) การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นอกจาก ข้อ ๒.๑ 

(๕) การเปลี่ยนต าแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มอบหมาย 
๓. ให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีวาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละสามปี ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนต าแหน่งที่ว่างและให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่      
ของผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพ้นตามวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลขึ้นใหม่ ให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไป
จนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลชุดใหม่ 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ ชุดใหม่ 
 มติสภาสถาบัน อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ชุดใหม ่
 

๕.๔ การขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 
ข้อเท็จจริง 
ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ประกอบกับหลักสูตรครบวงรอบ
การพัฒนาและปรับปรุงตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี สถาบันฯ จึงได้ด าเนินการปรับปรุง



หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ นั้น 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู เพ่ือด าเนินการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตรให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น เรียบร้อยแล้ว 

การกลั่นกรอง 
- การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบโดยให้

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ....) 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
๑. ค าอธิบายรายวิชา มีหลายวิชาที่ไม่แสดงสมรรถนะ เช่น จิตวิทยาส าหรับครู จึงควรให้คณะ

ผู้จัดท าหลักสูตรพิจารณาอีกครั้งและหาค าที่แสดงสมรรถนะในค าอธิบายรายวิชา 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบัน สอบถามว่า สอบถามไป

ยังคุรุสภาแล้วใช่หรือไม่ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมใช่หรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น รองอธิการบดีฯ ชี้แจงว่า หลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
ของคุรุสภา หลังจากสภาสถาบันเห็นชอบจะต้องส่งเรื่องไปที่คุรุสภาและเข้าชี้แจงอีกครั้ง  โดยหลักสูตรนั้น
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มติสภาสถาบัน อนุมัตหิลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑  ก าหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย นวลอนงค์ เลขานุการสภาสถาบัน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
ก าหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕     
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี (ศาลายา) 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๔๐ น. 
 

      นายวันเฉลิม สว่างไสว  ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย นวลอนงค์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


